

Câu Hỏi Thường Gặp: Đơn Đồng ý Chương Trình Dịch Vụ Y Tế Học Đường

Đơn Đồng ý Chương Trình Dịch Vụ Y Tế Học Đường là gì?

Đơn Đồng ý Chương Trình Dịch Vụ Y Tế Học Đường là một mẫu đơn mới dành cho các gia đình của Học Khu Công Lập DC và các học sinh Trường Công Đặc Quyền để cung cấp sự chấp thuận các dịch vụ bổ sung được cung cấp trong Chương Trình Dịch Vụ Y Tế Học Đường của Sở Y Tế DC (DC Health). Con quý vị sẽ tiếp tục nhận dịch vụ sơ cứu và các dịch vụ chăm sóc cơ bản khác từ nhân viên phòng y tế trường học, bất kể tình trạng hoàn thành đơn đồng ý SHSP của em.

Đơn đồng ý SHSP đem lại cho các gia đình cơ hội cung cấp sự đồng ý cho:

- Khám sàng lọc thính lực và thị lực do nhân viên phòng y tế trường học thực hiện
- Tham gia vào Chương Trình Thăm Khám Sức Khỏe Từ Xa Của Dịch Vụ Sức Khỏe Học Đường
- Nộp phiên bản điện tử của Chương Trình Hành Động Hen Suyễn và Chứng Nhận Y Tế Phổ Thông
- Việc chia sẻ thông tin y tế của con quý vị giữa trường của con quý vị và các cơ quan chính phủ DC khác, tuân theo [Đạo Luật về Trách Nhiệm Giải Trình và Cung Cấp Thông Tin](#) năm 1996 và [Đạo luật Quyền Giáo dục Gia đình và Bảo mật Thông tin Riêng tư](#)

Đơn đồng ý SHSP khác biệt so với các mẫu đơn học đường khác như thế nào?

Đơn này hợp lý hóa nhiều mẫu đơn được dùng để tạo điều kiện cho các dịch vụ y tế học đường. Mẫu đơn được cập nhật này bao gồm việc xác nhận và đồng ý cho các điều khoản về thuốc thang, điều trị được cá nhân hóa và khám sàng lọc của con quý vị, cũng như là dành cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con quý vị để hoàn thành các đơn y tế điện tử thay cho gia đình của quý vị.

Điều gì xảy ra nếu gia đình tôi không làm đơn đồng ý SHSP cho con của chúng tôi?

Con quý vị sẽ tiếp tục nhận dịch vụ sơ cứu và các dịch vụ chăm sóc cơ bản khác từ nhân viên phòng y tế trường học, bất kể tình trạng hoàn thành đơn đồng ý SHSP của em. Sự đồng ý của phụ huynh/người giám hộ với các dịch vụ như là quản lý các loại thuốc sẽ cần phải có trong hồ sơ vào thời điểm thực hiện chăm sóc cho học sinh hiện không có sự đồng ý SHSP trong hồ sơ.

Trẻ em có các mẫu đơn y tế học đường trong hồ sơ như là loại thuốc và kế hoạch điều trị thủ thuật y tế, kế hoạch hành động cho sốc phản vệ, kế hoạch hành động cho hen suyễn và các mẫu đơn y tế học đường khác sẽ tiếp tục được nhận dịch vụ chăm sóc theo các mẫu đơn này.

Tôi có cần phải nộp Chứng Nhận Y Tế Phổ Thông cho con tôi nếu tôi hoàn thành đơn đồng ý SHSP không?

Có, vẫn sẽ cần nộp chứng nhận y tế phổ thông hàng năm thay cho con quý vị. Chứng nhận y tế phổ thông của DC Health chứa thông tin y tế quan trọng về con quý vị mà y tá trường học cần để chăm sóc cho con quý vị tại trường.

Các phiên bản cũ hơn của đơn đồng ý vẫn sẽ được chấp thuận chứ?

Có, nhà trường và nhân viên phòng y tế sẽ tiếp tục chấp nhận các phiên bản trước đó của tất cả các đơn đồng ý, nhưng DC Health khuyến khích các trường bắt đầu sử dụng đơn đồng ý SHSP. Việc nộp đơn SHSP cho phép trẻ em được hưởng lợi từ toàn bộ dịch vụ được cung cấp qua SHSP, như là khám sàng lọc thính lực và thị lực và Chương Trình Thăm Khám Sức Khỏe Từ Xa của Dịch vụ Y tế Học Đường, trong các dịch vụ khác.

Ai sẽ có quyền truy cập vào đơn đồng ý nhận SHSP đã hoàn thiện của con tôi?

DC Health, quản lý trường học của con quý vị và nhân viên phòng y tế trường học sẽ có quyền truy cập vào đơn đồng ý SHSP.

Sau khi hoàn thành đơn, các gia đình nên nộp lại đơn cho trường của con họ. Quản lý nhà trường sau đó sẽ nộp đơn tới nhân viên phòng y tế trường học. Nhân viên phòng y tế trường học sẽ có **quyền truy cập trực tiếp** vào các đơn đồng ý SHSP trong phòng y tế và sẽ chịu trách nhiệm duy trì những đơn này. Đơn đã hoàn thành sẽ được chia sẻ với DC Health để dùng cho mục đích báo cáo và theo dõi dữ liệu. Mọi hoạt động chia sẻ dữ liệu được thực hiện tuân theo [Đạo luật Quyền Giáo dục Gia đình và Bảo mật Thông tin Riêng tư \(FERPA\)](#).

Khi nào các trường sẽ bắt đầu sử dụng đơn đồng ý SHSP?

Các trường sẽ bắt đầu dùng đơn đồng ý SHSP cho năm học 2023-2024.

Các gia đình có phải cung cấp sự đồng ý cho tất cả các mục của đơn đồng ý SHSP khi làm đơn không?

Không, với việc hoàn thành đơn này, quý vị chỉ đồng ý cho con quý vị được nhận khám sàng lọc thính giác và thị giác, và/hoặc nhận bất kỳ sự quản lý thuốc và điều trị cần thiết nào trong khi đi học.

Ngoài ra, các gia đình có thể cung cấp sự đồng ý cho con của họ được tham gia vào Chương Trình Thăm Khám Sức Khỏe Từ Xa của Dịch Vụ Y Tế Học Đường. Nếu con quý vị không có đơn chấp thuận SHSP phù hợp, nhân viên phòng y tế trường học sẽ liên hệ với quý vị nếu cần để có được sự đồng ý của quý vị cho việc khám sàng lọc thính lực và thị lực, quản lý thuốc và điều trị, và chương trình khám sức khỏe từ xa.

Nhân viên phòng y tế trường học của Dịch Vụ Trường Học của Trẻ em có chịu trách nhiệm xác nhận các học sinh được nhận sự chăm sóc trong phòng y tế mà có đơn đồng ý đã ký tên trong hồ sơ không?

Có, nhân viên phòng y tế trường học sẽ xác nhận rằng tất cả các học sinh có đơn đồng ý đã ký tên trong hồ sơ trước khi thực hiện khám sàng lọc thính lực và thị lực, quản lý bất kỳ loại thuốc hoặc điều trị nào cần thiết, và trước khi bắt đầu thăm khám từ xa.

SHSP sẽ có ở đâu cho các gia đình?

Có thể tìm thấy đơn đồng ý SHSP tại dchealth.dc.gov/service/school-health-services-program.

Để biết thêm thông tin về đơn y tế học đường và Chương Trình Dịch Vụ Y Tế Học Đường, các gia đình có thể truy cập dchealth.dc.gov/service/school-health-services-program.